

Alberta tăng tốc các cuộc hẹn liều thứ hai **Alberta speeding up second-dose appointments**

Ngày 01 Tháng Sáu 2021

Tất cả người dân Alberta sẽ sớm có thể nhận được liều vắc-xin thứ hai, giúp bảo vệ họ cùng mọi người dân Alberta ngừa COVID-19 một cách đầy đủ.

Việc triển khai vắc-xin của Alberta tiếp tục đạt được những mốc mới, với hơn 2.8 triệu liều được thực hiện cho tới nay và 63.4 phần trăm người dân Alberta tuổi từ 12 trở lên đã nhận được ít nhất một liều.

Người dân Alberta sẽ có thể sắp xếp các cuộc hẹn liều thứ hai theo thứ tự mà họ đã nhận được liều thứ nhất.

- Bất kỳ ai đã tiêm chủng vào tháng Ba hoặc trước đó có thể đặt lịch hẹn liều thứ hai của họ bắt đầu từ ngày 1 tháng Sáu.
- Bất kỳ ai đã tiêm chủng vào tháng Tư có thể đặt lịch hẹn liều thứ hai của họ bắt đầu từ ngày 14 tháng Sáu.
- Bất kỳ ai đã tiêm chủng vào tháng Năm có thể đặt lịch hẹn liều thứ hai của họ bắt đầu từ ngày 28 tháng Sáu.

Một liều vắc-xin COVID-19 duy nhất cung cấp ít nhất 80 phần trăm khả năng bảo vệ khỏi các kết quả nghiêm trọng, bao gồm nhập viện và tử vong. Tuy nhiên, liều thứ hai cần thiết để có được sự bảo vệ tốt nhất và lâu dài nhất chống lại virus.

Alberta là người dẫn đầu quốc gia về liều thứ hai, với 10.4 phần trăm người dân Alberta đủ điều kiện đã được bảo vệ đầy đủ với hai liều.

Đặt hẹn cho liều thứ hai

Nếu có thể, AHS và các hiệu thuốc tham gia đã thực hiện liều thứ nhất sẽ liên hệ người dân Alberta để nhắc nhở họ là họ hội đủ điều kiện cho liều thứ hai của mình.

Tuy nhiên, người dân Alberta không cần đợi liên lạc để đặt cuộc hẹn khi họ hội đủ điều kiện. Người dân Alberta có thể chọn đặt liều thứ hai ở bất cứ nơi nào họ muốn được chủng ngừa.

Các cuộc hẹn cho liều thứ hai có thể được thực hiện trực tuyến thông qua trang web của AHS, bằng cách gọi 811 hoặc thông qua các hiệu thuốc hay văn phòng bác sĩ tham gia. Liều thứ hai sẽ được cung cấp trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước.

Trong khi khoảng thời gian giữa liều thứ nhất và thứ hai sẽ bắt đầu từ 12 tuần, thì Alberta giờ sẽ có thể cung cấp các cuộc hẹn liều thứ hai với khoảng thời gian sớm hơn dần dần, với điều kiện nguồn cung vắc-xin vẫn ổn định.

- Đối với Pfizer và Moderna, khoảng thời gian này sẽ giảm dần theo thời gian xuống tối thiểu là ba đến bốn tuần khi nguồn cung trở nên sẵn có và chúng tôi làm việc thông qua các nhóm đủ điều kiện.
- Đối với AstraZeneca, khoảng thời gian này sẽ giảm dần theo thời gian xuống thời hạn khuyến nghị tối thiểu là tám tuần hoặc hơn để có hiệu quả tốt nhất.

AstraZeneca

Người dân Alberta đã nhận một liều AstraZeneca vào tháng Ba hoặc trước đó hiện có thể đặt lịch hẹn liều thứ hai. Bất cứ ai đã nhận được liều này vào tháng Tư hoặc tháng Năm nên đợi cho đến khi tám tuần trôi qua kể từ liều thứ nhất của họ trước khi đặt hẹn.

Người dân Alberta đã nhận được liều AstraZeneca thứ nhất sẽ có sự lựa chọn:

- đặt một cuộc hẹn thứ hai cho AstraZeneca bằng cách truy cập trang đặt lịch hẹn trực tuyến của AHS, gọi 811, hoặc đến một hiệu thuốc được liệt kê trên trang web của Alberta Blue Cross [Alberta Blue Cross website](#)
- đặt một cuộc hẹn thứ hai để tiêm vắc-xin mRNA thông qua các hiệu thuốc tham gia hoặc AHS.

Liều thứ nhất

Đặt lịch hẹn cho các liều thứ nhất vẫn là ưu tiên hàng đầu. Những người Alberta chưa nhận được liều vắc-xin bảo vệ của họ được khuyến khích đặt lịch hẹn càng sớm càng tốt.

Chính phủ Alberta đang ứng phó với đại dịch COVID-19 bằng cách bảo vệ tính mạng và sinh kế bằng các biện pháp chính xác để làm thẳng đường cong, duy trì các doanh nghiệp nhỏ và bảo vệ hệ thống chăm sóc sức khỏe của Alberta.

Thông tin liên quan

- Đặt lịch hẹn tiêm chủng COVID-19 của bạn [Book your COVID-19 vaccine appointment](#)

Đa truyền thông

- Xem họp báo [Watch the news conference](#)

Yêu cầu về truyền thông

[Jerrica Goodwin](#)

587-988-3278

Thư Ký Báo Chí, Văn Phòng Thủ Hiến

[Tom McMillan](#)

780-422-4905

Trợ Lý Giám Đốc Truyền Thông, Y Tế

Để biết thêm các nguồn tài liệu dịch thuật chính phủ, hãy đến: <https://www.alberta.ca/covid-19-translated-resources.aspx>.